

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN TRẠM TẤU**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: *MH*/BC-UBND

Trạm Tấu, ngày *04* tháng 4 năm 2024

### **BÁO CÁO**

**Kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quản lý, bảo vệ và phát huy di sản văn hóa giai đoạn 2010 - 2023 trên địa huyện Trạm Tấu; tham gia ý kiến vào dự án Luật Di sản Văn hóa (sửa đổi)**

Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-ĐĐBQH ngày 11/3/2024 của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh về việc khảo sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quản lý, bảo vệ và phát huy di sản văn hóa giai đoạn 2010 - 2023 trên địa bàn tỉnh Yên Bái; lấy ý kiến tham gia vào dự án Luật Di sản Văn hóa (sửa đổi)”; Công văn số 357/VHTTDL-QLVH ngày 15/3/2024 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quản lý, bảo vệ và phát huy di sản văn hóa giai đoạn 2010 - 2023 trên địa bàn tỉnh Yên Bái; lấy ý kiến tham gia vào dự án Luật Di sản Văn hóa (sửa đổi).

Ủy ban nhân dân huyện Trạm Tấu báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quản lý, bảo vệ và phát huy di sản văn hóa giai đoạn 2010 - 2023 trên địa bàn huyện; lấy ý kiến tham gia vào dự án Luật Di sản Văn hóa (sửa đổi), cụ thể như sau:

#### **PHẦN A. THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ, BẢO VỆ VÀ PHÁT HUY DI SẢN VĂN HÓA GIAI ĐOẠN 2010 - 2023 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN**

##### **I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÁC DI SẢN VĂN HÓA TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TRẠM TẤU**

Trong những năm qua cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở luôn bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cụ thể hóa các Chỉ thị, Nghị quyết, kế hoạch của cấp trên để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện. Hằng năm cơ bản các chỉ tiêu của huyện hoàn thành so với kế hoạch; tốc độ tăng trưởng khá; chuyển dịch cơ cấu kinh tế được đẩy mạnh.

Dưới sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền và sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, huyện Trạm Tấu luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo và tạo mọi điều kiện tốt nhất của Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện, các ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể của huyện trong công tác bảo vệ và phát huy giá trị di tích và danh lam thắng cảnh trên địa bàn. Công tác quản lý, bảo vệ và phát huy các giá trị di tích, danh lam thắng cảnh trên địa bàn được thường xuyên quan tâm. Trên địa bàn huyện có 01 di tích lịch sử - văn hóa, Kế Khẩu Ly, xã Bản Mù.

##### **II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ, BẢO VỆ VÀ PHÁT HUY DI SẢN VĂN HÓA TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN GIAI ĐOẠN 2010 - 2023**

## 1. Kết quả công tác quản lý nhà nước về di sản văn hóa

### 1.1. Việc tham mưu ban hành văn bản hướng dẫn triển khai Luật Di sản văn hóa và các quy định của pháp luật có liên quan khác trên địa bàn huyện

- Xác định công tác bảo vệ và phát huy giá trị các di sản văn hóa trên địa bàn huyện là nhiệm vụ quan trọng, thời gian qua Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn quán triệt, thực hiện nghiêm Luật Di sản văn hóa ngày 29/6/2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa, ngày 18/6/2009; Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa; Nghị định số 166/2018/NĐ-CP ngày 25/12/2018 của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh; Thông tư số 15/2019/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về quy định chi tiết một số quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích; Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND ngày 28/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quy định quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Yên Bái; Nghị định 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội. Ban hành 23 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các phòng, ban, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc việc bảo vệ và phát huy giá trị các di sản văn hóa.

- Hàng năm yêu cầu các xã, thị trấn, Ban Quản lý di tích rà soát, đăng ký nhu cầu sử dụng đất đối với các di tích trên địa bàn huyện, chỉ đạo các xã, thị trấn hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các di tích chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích khoanh vùng bảo vệ di tích.

### 1.2. Việc phân cấp, phân quyền, cải cách thủ tục hành chính, tổ chức bộ máy, cán bộ chuyên môn, đội ngũ quản lý di sản văn hóa

Thực hiện việc phân cấp quản lý giữa các ngành trong quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di tích trên địa bàn tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 07/QĐ-UBND ngày 21/5/2021 về việc ban hành quy định quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Phân cấp: Đối với 01 di tích lịch sử - văn hóa Kê Khẩu Ly, xã Bản Mù, Ủy ban nhân dân xã Bản Mù trực tiếp quản lý và bảo vệ từ ngày 01/8/2021 theo quy định (thành lập Ban quản lý, xây dựng quy chế hoạt động của Ban quản lý. Ban quản lý có trách nhiệm tham mưu cho UBND xã trong công tác quản lý nhà nước và phát huy các giá trị của di tích)

- Tổ chức bộ máy:

+ Cấp huyện: Giao cho phòng Văn hóa và Thông tin thực hiện việc tham mưu về quản lý Nhà nước và phát huy các giá trị của di tích đã được Nhà nước công nhận.

+ Cấp cơ sở: Giao cho Ủy ban nhân dân xã Bản Mù có di tích được xếp hạng cấp tỉnh thực hiện việc quản lý Nhà nước và phát huy các giá trị của di tích; Phối hợp với phòng Văn hóa và Thông tin thực hiện việc quản lý và phát huy các giá trị của di tích trên địa bàn.

- Đội ngũ cán bộ quản lý về di sản (di tích): Có 01 công chức phòng Văn hóa và Thông tin kiêm nhiệm phụ trách và tham mưu về công tác di sản nói chung; Tại các xã, thị trấn giao cho công chức Văn hóa xã hội kiêm nhiệm.

### *1.3. Công tác lập, phê duyệt, thực hiện quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích*

Công tác tu bổ, tôn tạo di tích trên địa bàn huyện luôn được sự lãnh đạo, chỉ đạo, quan tâm của các cấp chính quyền từ tỉnh đến huyện. Các di tích được từng bước tu bổ, tôn tạo, phục dựng đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật và phát huy tốt các giá trị của di tích góp phần vào sự phát triển du lịch huyện nhà.

Trong giai đoạn 2017 - 2023, được công nhận tại Quyết định số 863/QĐ-UBND ngày 21/06/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc xếp hạng và cấp Bằng xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh, diện tích quy hoạch 2, 3 ha. Trong năm 2017, huy động từ nguồn kinh phí xã hội hóa khác, di tích đã xây dựng bia di tích và khuôn viên nhằm bảo tồn và phát huy giá trị của di tích. Tổng kinh phí là 700.000.000 đồng.

### *1.4. Việc huy động, quản lý, sử dụng kinh phí để bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa*

- Ngân sách nhà nước, kinh phí từ các chương trình mục tiêu quốc gia: Không có. Việc đầu tư xây dựng tu bổ di tích chủ yếu bằng nguồn vốn xã hội hóa triển khai thực hiện. Các nguồn khác mặc dù có bố trí nhưng rất hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ để triển khai thực hiện. Hằng năm Ủy ban nhân dân huyện cấp 18.000.000 cho hoạt động của Ban quản lý di tích xã Bản Mù.

- Các khoản thu từ hoạt động sử dụng và phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn: Không có.

- Tài trợ đóng góp của tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài trên địa bàn: Không có.

- Các nguồn kinh phí khác: Các di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh chủ yếu trong chờ vào việc kêu gọi vận động xã hội hóa để thực hiện công tác tu bổ, tôn tạo di tích.

### *1.5. Việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác quản lý các hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa; đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ quản lý di sản văn hóa*

Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa cho cán bộ các xã, thị trấn: Không có.

*1.6. Hợp tác quốc tế trong hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa:* Việc thực hiện hợp tác quốc tế do tỉnh tổ chức thực hiện.

*1.7. Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, quảng bá di sản văn hóa của địa phương; sự phối hợp giữa các phòng, ban, đơn vị trong bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá của địa phương*

Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tin, bài trên Trang Thông tin điện tử huyện, đài truyền thanh cơ sở,... Thông qua các hội nghị, của các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, các buổi sinh hoạt tại các thôn, tổ dân phố.

Chỉ đạo thực hiện trên 150 tin, bài, chuyên trang, chuyên mục, phóng sự truyền hình, ảnh tuyên truyền thực hiện Luật Di sản văn hóa, ngày 29/6/2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa, ngày 18/6/2009; Nghị định 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội; Thông tư liên tịch số 19/2013/TTLT-BVHTTDL-BTNMT về việc Hướng dẫn bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch, tổ chức lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di tích; Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND ngày 28/5/2021 của UBND tỉnh Yên Bái ban hành quy định quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa - văn hoá và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Thông qua công tác tuyên truyền, góp phần nâng cao ý thức bảo tồn, kế thừa và phát huy di sản văn hóa; khuyến khích nhân dân tham gia vào công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa, tham gia vào các hoạt động lễ hội đảm bảo lành mạnh, vui tươi, lành mạnh, bảo vệ môi trường.

Các phòng, ban liên quan thường xuyên chủ động phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Bản Mù trong công tác tuyên truyền, hướng dẫn, quản lý, tu bổ tôn tạo và phát huy các giá trị của di tích.

*1.8. Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo xử lý vi phạm pháp luật về di sản văn hóa*

Công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý nhà nước tại địa phương về bảo tồn và phát huy giá trị di tích trên địa bàn: Không có.

## **2. Thực trạng, kết quả về bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa**

### *2.1. Việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể*

#### *a) Tình hình kiểm kê, phân loại, khoanh vùng cấm mốc di tích*

Hiện nay trên địa bàn huyện có 01 di tích được xếp hạng cấp tỉnh chưa có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, việc di tích chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có nhiều nguyên nhân khác nhau. Do vậy việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các di tích còn gặp nhiều khó khăn chưa được thực hiện. Ủy ban nhân dân huyện tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các địa phương rà soát để đưa vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hằng năm đối với các di tích trên địa bàn phục vụ việc hoàn thiện hồ sơ xếp hạng di tích; thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với di tích lịch sử Kế Khẩu Ly đã được xếp hạng di tích cấp tỉnh. Quán triệt thực hiện Quyết định 07/2021/QĐ-UBND ngày 28/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành

quy định quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa - văn hoá và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

*\* Hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi, tôn tạo di sản, di tích do địa phương quản lý theo quy định của pháp luật*

Trong những năm qua, được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh công tác bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích được cấp ủy chính quyền từ huyện đến cơ sở thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện để giữ gìn và phát huy các giá trị lịch sử, văn hoá của di tích, hằng năm Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành các văn bản hướng dẫn đăng ký kế hoạch sử dụng đất các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, quản lý và đưa hiện vật vào di tích, công tác tu bổ, tôn tạo di tích, công tác quản lý tổ chức lễ hội trong năm.

*\* Khai thác và phát huy giá trị di tích*

Xác định các di tích lịch sử - văn hóa đã được xếp hạng trên địa bàn là điểm du lịch của huyện. Ủy ban nhân dân làm tốt công tác quản lý và phát huy giá trị của di tích, đảm bảo cảnh quan môi trường: làm tốt công tác tuyên truyền quảng bá, tổ chức khai thác phát huy giá trị di tích, đào tạo thuyết minh tại điểm di tích, tổ chức đón tiếp, hướng dẫn khách tham quan du lịch đến với di tích.

## *2.2. Việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể*

*\* Công tác quản lý tổ chức và hoạt động lễ hội*

Trên cơ sở Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh, UBND huyện tập trung chỉ đạo các địa phương tăng cường trách nhiệm và huy động sự quan tâm của các cấp chính quyền, các ngành, các tổ chức, đoàn thể trong việc tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Đề án bảo tồn di sản, huy động mọi nguồn lực của toàn xã hội cùng tham gia bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn huyện, góp phần xây dựng, phát triển văn hóa con người Trạm Tấu đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, của tỉnh, của huyện...; gắn kết việc triển khai thực hiện Đề án với triển khai thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030; Chương trình “Bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030” nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể, phi vật thể gắn với phát triển du lịch trên địa bàn huyện.

Việc xây dựng các sản phẩm du lịch được chú trọng thông qua đầu tư tu bổ, tôn tạo các di tích lịch sử văn hóa, phục hồi các lễ hội tiêu biểu của huyện, đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông liên kết các điểm, tuyến du lịch. Việc phát huy các giá trị di sản văn hóa không chỉ góp phần bảo tồn được các giá trị văn hóa, lịch sử truyền thống của huyện mà còn góp phần biến những điểm di tích lịch sử văn hóa trở thành địa điểm du lịch văn hóa tâm linh hấp dẫn du khách, đóng góp quan trọng cho sự phát triển du lịch của huyện.

Chỉ đạo phòng Văn hóa và Thông tin tham mưu việc triển khai thực hiện công tác quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn phù hợp với văn hóa truyền thống của dân tộc và xu thế phát triển của thời đại; tăng cường công tác kiểm tra, ngăn

chặn kịp thời và xử lý nghiêm các địa phương, đơn vị, các tổ chức, cá nhân có sai phạm trong quản lý, tổ chức và tham gia lễ hội. Bảo đảm các hoạt động lễ hội trên địa bàn huyện được tiến hành trang trọng, đúng nghi lễ truyền thống, loại bỏ hoặc thay thế những tập tục không còn phù hợp với xu thế hội nhập và phát triển.

Quán triệt các nội dung tại Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ, không có hiện tượng mê tín dị đoan, cờ bạc, hạn chế đốt vàng mã, người tham gia thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội, các giá trị văn hóa truyền thống được khơi dậy và phát huy, hoạt động lễ hội đã góp phần củng cố và tăng cường tính cộng đồng dân cư, phát huy giá trị di sản văn hóa.

*\* Các biện pháp cần thiết để bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể*

Duy trì thường xuyên các lễ hội truyền thống của các xã, thị trấn trên địa bàn; phối hợp với các phòng, ban chuyên môn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung tâm Quản lý di tích và Phát triển du lịch tìm hiểu để phục dựng lại đối với các lễ hội truyền thống gắn với phát triển du lịch, di tích đã được xếp hạng trên địa bàn góp phần bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể của địa phương.

## **II. ĐÁNH GIÁ CHUNG**

### **1. Kết quả đạt được**

Trong giai đoạn 2010 - 2023, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Huyện ủy, Hội đồng nhân dân huyện; sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh. Ủy ban nhân dân huyện Trạm Tấu đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn quán triệt, thực hiện nghiêm Luật Di sản văn hóa và các văn bản của chính phủ, của tỉnh và các sở ngành liên quan. Tăng cường các hoạt động tuyên truyền việc thực hiện chính sách, pháp luật trong công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa.

Phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị của di tích được xếp hạng trên địa bàn. Di tích đã từng bước được quan tâm đầu tư, tu bổ, tôn tạo, nâng cấp đến nay đã xây dựng bia di tích và khuôn viên nhằm bảo tồn và phát huy giá trị của di tích...

Công tác quản lý di tích và hoạt động lễ hội trên địa bàn huyện đã đi vào nề nếp cách thức tổ chức các hoạt động lễ hội phong phú, đa dạng, phù hợp với thuần phong mỹ tục, điều kiện tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương, tạo không khí lành mạnh, thu hút du khách, nhu cầu hưởng thụ và ý thức sáng tạo của người dân về hưởng thụ văn hóa ngày càng phong phú nên đã quảng bá được giá trị văn hóa truyền thống và bản sắc riêng có của địa phương.

### **2. Tồn tại hạn chế, khó khăn, vướng mắc**

Việc xã hội hóa nguồn kinh phí đầu tư tu bổ, tôn tạo kết quả còn hạn chế, chủ yếu từ nguồn xã hội hóa.

### **3. Nguyên nhân**


Vận động nguồn xã hội hóa trong công tác tu bổ tôn tạo đối với các di tích địa phương quản lý còn gặp nhiều khó khăn

### III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Đề nghị tỉnh Yên Bái tiếp tục quan tâm đầu tư kinh phí để thường xuyên tu bổ, tôn tạo đối với các di tích lịch sử, văn hóa Kế Khẩu Ly, xã Bản Mù.

### PHẦN B. THAM GIA Ý KIẾN VÀO DỰ ÁN LUẬT DI SẢN VĂN HÓA (SỬA ĐỔI)

Hiện nay huyện Trạm Tấu chưa nhận được dự thảo Luật Di sản văn hóa, khi nhận được dự thảo, huyện sẽ nghiên cứu tham gia ý kiến.

Trên đây là báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện Trạm Tấu về kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quản lý, bảo vệ và phát huy di sản văn hóa giai đoạn 2010 - 2023. 

#### Nơi nhận:

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- Chủ tịch, PCT UBND huyện;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Lưu: VT, VHHT.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Khang A Chua**